

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 90 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2018

ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกจารึกไว้ในจิตใจ

การแสดงวันอีสเตอร์ปี 2018 เรื่อง “กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า”



ในช่วงที่สองของการนมัสการไตร่ตรองคืนวันศุกร์ของวันที่ 31 มีนาคม มีการจัดแสดงวันอีสเตอร์ปี 2018 โดยคณะกรรมการพันธกิจศิลปะภายใต้หัวข้อ “กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” บนเวทีพิเศษในหอมนัสการใหญ่

การแสดงได้รับความสนใจจากผู้ชมโดยศิษยาภิบาลและฆราวาสจำนวนมากจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงรัสเซีย เคนยา ฝรั่งเศส สหรัฐ และสิงคโปร์ และมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ซี.ซี. เอ็น. (www.gcstv.org) และทางอินเทอร์เน็ต มีการพรรณานถึงพันธกิจ การถูกตรึง การเป็นขึ้นใหม่ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู

คณะนักร้อง “เสียงสวรรค์” ทีมเต้นรำ “เฮฟเวนลี่” คณะนักร้อง “ซาวด์ ออฟ ไลท์” กลุ่มนักร้อง “คริสตัส” ทีมเต้นรำนมัสการ “กลอรี” คณะนักร้อง “พาวเวอร์” และคณะนักร้อง “ฮาร์โมนี” ในคณะกรรมการพันธกิจศิลปะและสมาชิกของคริสตจักรสองสามคนร่วมทำการแสดงด้วยความกระตือรือร้นและทีมมนัสการ “ยูไนเต็ด” วงดนตรี “ยูไนเต็ด” วงออร์เคสตรา “นิสตี” และคณะนักร้อง “อิมมานูเอล” เขาร่วมด้วยดนตรีและบทเพลง นอกจากนี้ สมาชิกหลายคนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในด้านการออกแบบท่าเต้น การจัดตั้งเวที ชุดการแสดง เครื่องใช้ในการแสดง การแต่งหน้า และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่เชิญมาจากภายนอกมี ผคนูมากกว่า 300 คนทำงานร่วมกันเพื่อจัดการแสดง

องก์ที่ 1 หัวข้อ “กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เริ่มต้นกับพระเยซูในวัยหนุ่มที่ รอคอยช่วงเวลาของการทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จและเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นในการ

อธิษฐาน องค์กรนี้ตามมาด้วยฉากของประชาชนที่ รอคอยพระเมสสิยาห์ ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานของพระองค์ พันธกิจของพระองค์ และอาหารเย็นมื้อสุดท้าย และหนทางแห่งกางเขน

องก์ที่ 2 “การเป็นขึ้นใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” อธิบายถึงการตายของยูดาส อิสคาริโอท ผคนูที่ รักองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากการตรึงของพระองค์ และการเป็นขึ้นใหม่และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

การแสดงของคริสตจักรมีความพิเศษด้วยการขับบทเพลงของมันมินที่ พระเจ้าประทานให้ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสมาชิก สำหรับการแสดงอีสเตอร์ครั้งนี้ พระเจ้าทรงมอบบทเพลงใหม่ให้ทั้งหมดหกเพลง ได้แก่ “ไม่มีใครรู้” “พวกสาวก” “กางเขน” “ต่อมา ยูดาส อิสคาริโอท” “พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว” และ “ต่อมา พวกสาวก” สมาชิกสัมผัสกับความรักที่ไม่จำกัดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ ซ่อนอยู่ในคำร้องและทำนองเพลงและเติมสนด้วยคาราบอพระคุณสำหรับพระคุณแห่งความรอด ความชื่นชมยินดีของการเป็นขึ้นใหม่ และความหวังสำหรับสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี แบ่งปันคำเทศนาเรื่อง “การเป็นขึ้นใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” จาก 1 โครินธ์ 15:41-44 ในช่วงการนมัสการเช้าวันอาทิตย์อีสเตอร์ ท่านอธิบายถึงบทเรียนที่เราควรเรียน ระวังการเป็นขึ้นใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเรียนแรกคือเรามีชีวิตวันวันดี บทเรียนที่สอง เราต้องมีผลเกิดขึ้น ตามการอุทิศตนของเราแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และบทเรียนที่สาม ความทุกข์ยากทุกอย่างที่เราได้รับ

ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเปลี่ยนเป็นสง่าราศี ในช่วงการนมัสการเย็นวันอาทิตย์สมาชิกฉลองพิธีมหาสนิทและจารึกการเสียดสและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ลึกในจิตใจของตน

“สาสน์จากกางเขน” เป็นข่าวสารที่เราใจและมีพลังอำนาจซึ่งได้ปลุกเร้าดวงวิญญาณ จำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลฝ่ายวิญญาณของตน และทำให้คนเหล่านั้น นลิ้มรสกับชีวิตที่แท้จริงในพระคริสต์

ในหนังสือ “สาสน์จากกางเขน” ท่านจะพบกับคำตอบที่ น่าพอใจพร้อมกับ คำอธิบายอย่างถี่ถ้วนและแม่นยำต่อคำกล่าวฝ่ายวิญญาณหลายข้อ ซึ่งคริสเตียนไม่เคยทราบมาก่อน

URIM BOOKS

ข้อถกเถียงที่สำคัญมาก



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน ขอนี้เป็นข้อถกเถียงที่สำคัญมาก แต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักร”

(เอเฟซัส 5:31-32)

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนกล่าวถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าบ่าวของเขา ข้อถกเถียงนี้สำคัญและอัครอัครยมากตรงที่ว่าเราต้องทิ้งโลกไว้ข้างหลังและเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ เหมือนกับที่ผู้ชายและผู้หญิงละบิดามารดาของเขาและเป็นเนื้อเดียวกันที่นี่ เราจะสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไร

1. การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์
คนที่ต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ เขาจะได้รับการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อ 3:6 เตือนให้เราทราบว่า “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในจิตใจของเรา วิญญาณของเราที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงให้กำเนิดกับวิญญาณจิตที่อยู่ในเราและเรามีลักษณะเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นเราก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณและเรียกพระองค์ว่า “พระบิดา” (โรม 8:15 กาลาเทีย 4:6)

ประการแรก จิตใจของมนุษย์สามารถแยกออกเป็นจิตใจที่สัตย์จริงและจิตใจที่อสัตย์ เราจะเรียกจิตใจอย่างแรกว่า “จิตใจสีขาว” และอย่างที่สองว่า “จิตใจสีดำ” เมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตของพระองค์เขาไปทางจมูกของมนุษย์คนแรก มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิต พระเจ้าทรงสอนเขาเฉพาะความจริงและปลุกฝังความจริงไว้ในจิตใจของเขา หลังจากช่วงเวลาผ่านไป อาดัมทำบาปด้วยการไม่เชื่อฟัง เนื่องจากเขาไม่ได้ทำตามพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสห้ามไม่ให้เขา

กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว การสื่อสารของเขากับพระเจ้าถูกตัดขาดและความบาปและความเท็จได้เข้ามาในเขา

จากนั้น จิตสำนึก (ซึ่งเป็นจิตใจอีกชนิดหนึ่ง) ถูกสร้างขึ้น จิตสำนึกถูกสร้างขึ้นเมื่อธรรมชาติที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ถูกผสมเข้ากับข้อมูลอันหลากหลายที่เขาได้มาผ่านทางสิ่งที่เขาเห็นและได้ยิน และเขาสร้างและเป็นเจ้าของมาตรฐานของค่านิยมและการวินิจฉัยของเขาเอง ที่ผสมไว้ด้วยความจริงและความเท็จและนี่คือจิตสำนึก ในบรรดาจิตใจทั้งสามชนิดที่กล่าวถึง—จิตใจที่สัตย์จริง จิตใจที่อสัตย์ และจิตสำนึก—จิตใจที่สัตย์จริงซึ่งพระเจ้าทรงปลุกฝังไว้ในมนุษย์สูญสิ้นไปเกือบทั้งหมดและจิตสำนึกของทุกคนกำลังชั่วร้ายเพิ่มขึ้นในยุคของเราเอง

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแตกหน่อและหุบวิญญาณที่ตายแล้วขึ้นมาใหม่

เมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตของพระองค์เขาไปทางจมูกของอาดัมมนุษย์คนแรก มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิต แต่เมื่อเขาเป็นคนบาปด้วยการไม่เชื่อฟัง ลมปราณแห่งชีวิตเกือบทั้งหมดถูกนำออกไปจากเขาและมีเพียงร่องรอยของลมปราณนี้เท่านั้นเหลืออยู่ ร่องรอยนี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนี้สามารถดำเนินการได้เมื่อครั้งที่มนุษย์สื่อสารกับพระเจ้าและได้รับการจัดเตรียมไว้ด้วยความจริงโดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความบาปของอาดัม การสื่อสารกับพระเจ้าของมนุษย์จึงถูกตัดขาดและความเท็จได้เข้ามาในจิตใจของมนุษย์และในที่สุดก็ปกคลุมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเอาไว้ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตจึงอยู่ที่ขอบเขตของกิจกรรมของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตหดหายไปมากขึ้นและกลายสภาพเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตายแล้ว

สถานะของการสื่อสารกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณถูกตัดขาดและเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตหยุดทำงานและอยู่กับที่เนื่องจากเมล็ดนี้ถูกปกคลุมไว้ด้วยความเท็จ เราเรียกสถานะนี้ว่า “การตายของวิญญาณจิตของมนุษย์” แต่ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณจิตของมนุษย์ตายไปอย่างสิ้นเชิง แต่หมายความว่าวิญญาณจิตหยุดทำหน้าที่และรอคอยการกลับมามีชีวิต สิ่งนี้เป็นเหมือนวิธีการที่ต้นพืชสามารถแตกหน่อและเติบโตขึ้นมาในที่สุดครบใบโตที่ยังมีชีวิตอยู่ในพืชต้นนั้นแม้อาจดูเหมือนว่าพืชต้นนั้นตายไปแล้วก็ตาม

เมื่อใดที่วิญญาณจิตที่ตายไปแล้วของมนุษย์ฟื้นขึ้นมาใหม่ เมื่อคนหนึ่งได้อ่านพระกิตติคุณ ความสว่างของพระเจ้าและความสว่างแห่งความจริงจะส่องมาเหนือจิตใจของเขา ในเวลานั้น จิตใจที่ดีและสัตย์จริงที่ยังคงอยู่ในเขาจะยอมรับเอาความสว่างและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยในโรคของเขา จากนั้นพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังจิตใจของเขาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแตกหน่อในจิตใจของคนนั้นและตอนนี้เมล็ดนั้นเริ่มทำงาน

การสื่อสารกับพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นและเขาได้รับการจัดเตรียมด้วยความรู้เรื่องความจริงอีกครั้งหนึ่ง จิตใจของเขาที่เคย เต็มไปด้วยความเท็จ (เช่น ความเกลียดชังและความหึงหอยอง) ได้รับการเติมเต็มด้วยความจริง เช่น ความรัก

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้กำเนิดวิญญาณที่อยู่ในเรา

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้กำเนิดวิญญาณจิตที่อยู่ในเราก็คือการอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐานด้วยความร้อนรนมากเท่าใดเราก็มักจะได้รับพระคุณและกำลังจากเบื้องบนเพื่อกำจัดความเท็จมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะอธิษฐานร้อนรนมากเพียงใดก็ตาม คำอธิษฐานของเราจะเปล่าประโยชน์จนแต่แรกจะทำลายความคิดและกรอบความคิดของเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครองจิตใจที่สัตย์จริงและทำให้เราดำเนินชีวิตในการแสวงหาความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ด้วยการทำงานผ่านความคิดของเรา เราตามจะครอบครองจิตใจที่อสัตย์ของเรา เมื่อมีความเท็จมาก เราจะได้รับอิทธิพลจากซาตานในความคิดของเราและสิ่งนี้จะทำให้เราดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของเนื้อหนังและนำเราไปอยู่ในหนทางแห่งความพินาศ

ไม่ว่าบุคคลจะได้อธิษฐานจริงมากเท่าใดก็ตามและไม่ว่าเขาจะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าเขาไม่ทำลายความคิดฝ่ายเนื้อหนังและที่สุ่มานะทุกประการทิ้งไป เขาจะไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ (2 โครินธ์ 10:5) จิตใจของเขาจะรู้สึกว่างเปล่าและอยู่ในความขัดแย้งและบุคคลนั้นจะไม่สามารถมีประสบการณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการทำงานของพระเจ้า

แม้เขาได้ละทิ้งจิตใจที่อสัตย์จากภายใน นั่นจะไม่ใช่อัจฉริยะของการทดลองของเขา เขาต้องทำงานหนักเพื่อค้นหาและกำจัดความชั่วทิ้งไป—ซึ่งได้แก่ลักษณะของความบาปที่ซ่อนลึกลงไปในธรรมชาติของเขา—จากภายในจิตสำนึกของเขา ตอนนีจิตสำนึก (ซึ่งผมเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้) จะสร้างธรรมชาติของบุคคลและนี่คือจิตใจแห่งความลึกอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวบุคคลนั้นไม่ทราบ ความเท็จในธรรมชาติของบุคคลไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในสายตาของเขา และเพราะเหตุนี้คนจึงไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะค้นพบและทำลายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปด้วยตัวเขาเอง

ด้วยการช่วยให้แต่ละคนค้นพบความเท็จในธรรมชาติของเขาผ่านการทดลอง พระเจ้าทรงหล่อหลอมเขาให้เป็นภษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อท่านค้นพบตนเองผ่านทางพระคำของพระองค์ในการคลำใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะสามารถทำลายความเท็จจากภายในธรรมชาติของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น

ถ้าท่านคิดว่าพระคำของพระเจ้าประยุกต์ใช้เฉพาะกับคนอื่นและค้นหาว่าตนเองไม่พบด้วยพระคำของพระเจ้า การเติบโตแห่งความเชื่อของท่านจะล่าช้า อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านค้นพบความเท็จในธรรมชาติของท่านและทำลายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไป ท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

4. เมื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้กำเนิดวิญญาณจิตที่อยู่ในเราและเราละทิ้งความเท็จทุกอย่างที่ขัดแย้งกับความจริง ทำลายความชอบธรรมของเรา และบรรลุถึงใจที่สัตย์จริง เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

1 โยฮัน 2:12 เป็นต้นไปเปรียบเทียบระดับการเจริญเติบโตขึ้นของความเชื่อ—ซึ่งเป็นขั้นตอนของการที่บุคคลเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า—กับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ขอนี้เรียกระดับความเชื่อที่ทำให้บุคคลต้อนรับพระเยซูคริสต์ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับความรอดว่าเป็น “ความเชื่อของลูกเล็ก ๆ” ระดับความเชื่อที่ทำให้คนหนึ่งพยายามดำเนินชีวิตด้วยความจริงเรียกว่า “ความเชื่อของลูก” ในขณะที่ระดับความเชื่อที่ทำให้เขาดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าเรียกว่า “ความเชื่อของคนหนุ่ม” เมื่อความเชื่อเติบโตมากขึ้นและบรรลุถึงความเชื่อที่เต็มขนาด พระคัมภีร์จะเรียกสิ่งนี้ว่า “ความเชื่อของบิดา”

เมื่อเราเข้าสู่ระดับความเชื่อของบิดาและเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราจะได้รับทุกสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์ในคำอธิษฐานเมื่อ “ใจของเราไม่โลภกลัวโทษเรา” และดังนั้น “เราก็มีความมั่นใจจำเพาะพระเจ้า” (1 โยฮัน 3:21-22)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้กำเนิดกับวิญญาณจิตที่อยู่ในท่านและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านจะดำเนินชีวิตที่ได้รับพระพรในโลกนี้และในนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมีพันธินเชื่อในพระคัมภีร์เป็นพระคำที่คิดจากการคลำใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด 2. คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) 3. คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพที่เราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 4. คริสตจักรมีพันธินเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์ 5. คริสตจักรมีพันธินเชื่อในประกาศถึงความเชื่อของคนอื่น “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	
“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมดหัวใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใด”	

ความหวังของเราสำหรับ
บ็องคพระผุ้นุ่นเจ้า

“ผมดีใจที่ได้เข้าร่วมในพันธกิจโลกของมั่นคง”



คุณของคยุน ลี (วัย 20 ปี)
คริสตจักรมั่นคงเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย

เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ห้า พ่อแม่ของผมมาเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยและครอบครัวของผมย้ายมาที่ประเทศนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างดูแปลกหูแปลกตาสำหรับผมในตอนแรก แต่ผมยินดีปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่เพราะผมรู้ว่าศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอ

คุณในประเทศไทยประสบกับความยากจน แต่เขามีวิญญาณจิตที่ใสสะอาด เขาชอบรับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ด้วยใจยินดีและได้รับการเปลี่ยนแปลง เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของตนเมื่อศิษยาภิบาลแจวอน ลี (คุณพ่อของผม) นำการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ยาเช็ดหน้าและอธิษฐานเผื่อเขาด้วยยาเช็ดหน้าที่ ดร.แจร์อ็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12)

ผมมีพี่ชายสองคน พวกเขาช่วยในพันธกิจของพ่อแม่ของผม ชุงฮุน พี่ชายของผมเล่นกีตาร์ในการนมัสการและรับใช้ในฐานะหัวหน้าคณะนักร้อง ตอนนี้เขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพ พี่ชายของผมอีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมนมัสการและเล่นกีตาร์บอร์ค เขารับใช้ในฐานะล่ามภาษาอังกฤษในการสัมมนาในอินโดจีนและเขาเป็นประธานของพันธกิจกลุ่มนุษย์ที่เป็นคนหนุ่ม

ในฐานะประธานของพันธกิจหนุ่มสาวผมพยายามแกะกระแสป่าขวัญแบบเดียวกับสมาชิกคริสตจักรเช่นทรลของเร คน

หนุ่มสาวของเรากำลังวิ่งไปด้วยความร้อนรนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความหวังสำหรับสวรรค์โดยการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ศูนย์ศรัทธาเล่มใหม่ปี 2018 ผมทำหน้าที่อันมีค่าซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้ฉันโดยการอธิษฐาน ผมเริ่มต้นวันใหม่ของผมด้วยการประชุมอธิษฐานตอนเช้าก่อนที่ผมจะไปมหาวิทยาลัยและผมอธิษฐานตอนกลางคืนในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล

ผมน่านมัสการในการประชุมนมัสการวันอังคารเช่นกันและสอนในชั้นเรียนภาษาเกาหลีที่เปิดตัวขึ้นเพื่อการประกาศกับผู้คน ผมรับใช้ในฐานะล่ามภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสัมมนาศิษยาภิบาลในอินโดจีนด้วยเช่นกัน ผมเป็นล่ามภาษาไทยให้กับคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโสในช่วงการนมัสการวันอาทิตย์และการนมัสการโดยตรงคืนวันศุกร์ ผมภูมิใจมากเมื่อเห็นผู้คนได้รับพระคุณอย่างมากจากคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโสและร้องไห้หลังน้ำตา ผมขอบพระคุณที่ทรงอนุญาตให้ผมดำเนินชีวิตที่มีค่าเช่นนี้

เพียงแคการคิดว่าผมสามารถช่วยในพันธกิจของศิษยาภิบาลอวูโสซึ่งกำลังนำชนทุกชาติไปสู่หนทางแห่งความรอดในวาระสุดท้าย จิตใจของผมก็เต็มล้นและผมได้รับการเสริมกำลัง ผมขอบพระคุณและถวายสงสารที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรให้ผมดำเนินชีวิตที่มีค่าเพื่อองค์พระผุ้นุ่นเจ้า

“ฉันถูกดึงเข้าไปใกล้ความฝันของฉันเมื่อฉันเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า”



คุณจินเอ เชียว (วัย 29 ปี)
พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว
คริสตจักรมั่นคงเมืองเซินทรัล

ในปี 2006 ฉันเริ่มดำเนินชีวิตในความเชื่อในคริสตจักรมั่นคงและเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความเชื่อที่แท้จริงผ่านคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโส

ฉันเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายภาษาต่างประเทศเมื่อฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ล่าช้ากว่าปกติมาก ฉันควรไปเรียนในสถานศึกษาเอกชนแม่กระทั่งในวันขององค์พระผุ้นุ่นเจ้า แต่ฉันไปคริสตจักรแทนเพราะฉันรู้ว่านี่เป็นการยอมรับสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและเป็นหนทางแห่งพระพร ในที่สุด พระเจ้าทรงอวยพรฉันให้สามารถเข้าเรียนในแผนกภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมปลายภาษาต่างประเทศควาซ็อนซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ ผิดคนส่วนใหญ่สมัครเข้าเรียน

ในปลายปี 2014 ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฉันเข้าไปทำงานในหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมทางสังคมของเกาหลีซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการจ้างงานและแรงงานโดยผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ด้วยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส

วันหนึ่งในที่ทำงาน สำนักงานของฉันกำลังจัดปาร์ตี้และเจ้านายของฉันมาร่วมกับเรา มีการเล่นจับฉลากกันซึ่งคนที่ชนะในการจับฉลากจะได้รับเงินรางวัลจากเจ้านายเพื่อดื่มและรับเอารางวัล จากนั้นฉันชนะ

การจับฉลากแต่ฉันขอร้องเจ้านายให้เข้าใจการที่ฉันไม่มีเงินเหลือเก็บและปฏิเสธ ฉันรู้สึกเสียใจต่อเจ้านายของฉันแต่ฉันรู้ว่าฉันจะเสียใจมากกว่าต่อพระทัยพระเจ้าและจะเสียใจมากขึ้นถ้าฉันดื่มเหล้าแกล้งนั้น แม้จะเห็นการตอบสนองเช่นนั้นจากฉัน แต่หลายคนในสำนักงานของฉันก็เข้าใจฉันและชอบฉัน สิ่งนี้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้น

ในช่วงแรกๆ ของชีวิตในที่ทำงาน ฉันเผชิญกับความขัดแย้งมากมายเพราะฉันขาดทักษะในการสื่อสารและทักษะทางสังคม ในเวลานั้นเองที่ฉันอ่านหนังสือเรื่อง “โยเซฟ เส้นทางสู่พันธสัญญาของพระเจ้า” ของศิษยาภิบาลอวูโส หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับชีวิตของฉันในสถานที่ทำงาน สิ่งนี้ช่วยให้ฉันรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเราและสอนฉันถึงวิธีการทำงานตามลำดับที่ถูกต้องและบริหารจัดการกับความขัดแย้ง

ในปี 2017 ฉันได้รับทราบชมเชยจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานโดยการรับรองของหัวหน้าทีมของฉัน ฉันเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยและตอนนี้ฉันศึกษาในระดับปริญญาโทพร้อมกับทำงานเพื่อจะตอบแทนพระคุณขององค์พระผุ้นุ่นเจ้า ฉันศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกันในปัจจุบัน ฉันขอบพระคุณและถวายสงสารที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงมอบความฝันให้กับฉันและทรงอวยพรฉันให้บรรลุถึงความฝันเหล่านั้นด้วยพระคุณของพระองค์

“ผมเคยหมกมุ่นอยู่กับการเล่นวิดีโอเกม แต่ตอนนี้ ผมประกาศพระกิตติคุณ”



คุณอาร์โนลด์ ซัคคารีอัส โมลินา เวลส์โก
(วัย 26 ปี) คริสตจักรมั่นคงเมืองเปรู

ผมเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน ผมอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานตามคำสอนของพ่อแม่ของผม แต่ผมไม่เข้าใจความรักและน้ำพระทัยของพระเจ้า ผมเรียนดีในโรงเรียนและทำให้พ่อแม่พอใจ แต่หลังจากแม่ของผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ 11 ขวบผมเริ่มละเลยการเรียนและใช้เวลาและเงินอย่างมากกับการเล่นเกมวิดีโอเกม เหนือสิ่งอื่นใด ผมหยุดไปคริสตจักรเป็นเวลากว่าหกปี

ในเดือนพฤศจิกายน 2008 ผมได้รับการแนะนำให้ไปยังคริสตจักรมั่นคงเมืองเปรูโดยญาติของผมคนหนึ่ง คำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อ็อก ลีและสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณได้นำการสร้างขึ้นใหม่มาสู่ชีวิตผม ผมสามารถหยุดเล่นเกมวิดีโอเกม ผมกลายเป็นคนใหม่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมของปีนั้น

ผมเริ่มอ่านเนื้อหาคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโสที่นำเสนออยู่ในเว็บไซต์ภาษาสเปนของคริสตจักร ผมอ่านหนังสือเรื่อง “ศาสนจากางเขน” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” ด้วยเช่นกัน ผมได้รับพระคุณอย่างมาก ผมเริ่มเข้าใจความรักของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในการเตรียมมนุษย์ พระปัญญาของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นในการเสียสละขององค์พระผุ้นุ่นเจ้า และจุดประสงค์ของชีวิตผม

ผมเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลด้วยเช่นกัน ผมกลับใจจากชีวิตในอดีตของผมและอธิษฐานเพื่อรับการยกโทษจากพระเจ้า ผมอาสาตนเองอย่างเอาใจจริงเอาใจลงในคริสตจักรและฟังคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโส ผมเรียนหลักสูตรของสถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมั่นคง หลังจากนั้นผมช่วยศิษยาภิบาลแห่งคริสตจักรของผมประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในหลายพื้นที่ของเปรูเป็นเวลาห้าปี

ศิษยาภิบาลสังฆอล คิมถูกส่งมายังคริสตจักรของผม ผมช่วยท่านเตรียมคำเทศนาเป็นภาษาสเปนและรับใช้ในตำแหน่งประธานของพันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว ผมมีความสุขที่ได้อยู่ในพระคำของพระเจ้าและทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จ ผมหวังที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับประเทศเปรูและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ และนำผู้คนจำนวนมากมาอยู่ในพระคุณของพระเจ้า ผมขอบพระคุณและถวายสงสารที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงมอบความสุขแท้ให้ผม



องค์ที่ 1: กางแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉากที่ 1: ฝูงกรรลาวนำ—พระเยซูของคณ้อยกำลังรอคอยเวลาแห่งการทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จและเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นด้วยการอธิษฐาน

ฉากที่ 2: โหมโรงโดยวงออร์เคสตรา “นุสลิ”

ฉากที่ 3: ผลุนที่ รอคอยพระเมสสิยาห์

ฉากที่ 4: ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า—พวกเขาถูกรู้สึกดีในทันทีเกี่ยวกับพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉากที่ 5: คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า—พระเยซูทรงอธิษฐานเพียงลำพังในทะเลกาลิลี

ฉากที่ 6: พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า—ผลุนนำกิ่งของตนป่ามาและพบปะกับพระองค์ด้วยความยินดี

ฉากที่ 7: อาหารค่ำมื้อสุดท้าย

ฉากที่ 8: ถนนแห่งกางแขน



การแสดงวันอีสเตอร์ปี 2018

“กางแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

กางแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้นับตั้งแต่ก่อนปฐมกาล... โดยความรักของพระองค์ที่ทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ขอให้ทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายนี้ เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีแห่งความรอดและความหวังสำหรับสวรรค์



องค์ที่ 2: การเป็นขึ้นใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉากที่ 9: การตายของยูดาส อิสคาริโอท

ฉากที่ 10: ต่อมา ผลุนที่ ร้ององค์พระผู้เป็นเจ้า—มารีย์ชาวมักดาลาและนางมารีย์ก็คิดถึงพระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น

ฉากที่ 11: การเป็นขึ้นใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉากที่ 12: ตอนสุดท้าย—การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์



หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. www.manminthailand.com
2. วิดีโอ ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมันมินเชียงราย - เข้าไปที่ www.manminthailand.com ---> คลิกที่ รูป **YouTube**
3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720
4. เว็บไซต์ คริสตจักรมันมิน กรุงโซล เกาหลีใต้ www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)
5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาลอาวุโส เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

121/474 บ้านคู่มือใหม่ ต.บ้านคู่อ.เมือง

จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณณฎกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: manmincr@gmail.com